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til forsætisráðherra um flutning ríkisstofnana.

Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.

1. Hver er afstaða rikisstjórnarinnar til hugmynda um flutning ríkisstofnana út á
landsbyggðina?

2. Er þegar af hálfu ríkisvaldsins hafinn undirbúningur að slíkum flutningi? Ef
ekki, hvenær má þá vænta ákvörðunar í þá átt?


